
sþ. 303. Fyrirspurn [151. mál]
til félagsmálaráðherra um verðlagningu á benzíni og olíu.
~"'"":".":;;::" ,

Frá Ingólfi Jönssvní.

Hvers vegna hefur útsöluverð á benzini og olíu ekki verið lækkað, þótt verð-
lagsreikningar sýni stórfellda lækkun?


